

>BFR> บาท/ดอลลาร์ภาคเข้าอ่อนค่าจากสัปดาห์ก่อน, ข้อมูลศก.สหรัฐจุดดับหลายสกุลเงิน

*บาท/ดอลลาร์ภาคเข้าอ่อนค่า หลังข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐที่ออกมาในเชิงลบ ส่งผลให้มีแรงขายสกุลเงินต่าง ๆ เมื่อเทียบกับดอลลาร์

*ยูโรอ่อนตัวลงจากระดับสูงสุดในรอบ 2 เดือน ในการซื้อขายที่ตลาดเอเชีย ช่วงเช้านี้ โดยนักลงทุนขายทำกำไรหลังจากยูโรแข็งค่าขึ้นก่อนหน้านี้ ขณะที่ความวิตกกังวลเกี่ยวกับปัญหาหนี้สาธารณะของยุโรป สกัดแรงบวกในอนาคต

*สกุลเงินที่ให้ผลตอบแทนสูง อาทิ ดอลลาร์ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ เผชิญกับแรงกดดัน ขณะที่ข้อมูลเศรษฐกิจที่ย่ำแย่ของสหรัฐ และหุ้นที่ร่วงลง ทำให้นักลงทุนขายสินทรัพย์เสี่ยงออกมา

*การเปิดเผยผลการสำรวจเมื่อวันศุกร์ ที่แสดงความเชื่อมั่นผู้บริโภคของสหรัฐร่วงลงแตะระดับต่ำสุดในรอบ 11 เดือน ได้กระทบค่าเงินดอลลาร์ และจุดให้ดอลลาร์ดีดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 7 เดือนเมื่อเทียบเยน

*ผลสำรวจความเชื่อมั่นผู้บริโภคของ ออมสัน รอยเตอร์ และ มหาวิทยาลัยมิชิแกนประจำเดือนก.ค. พบว่า ตัวเลขเบื้องต้นของดัชนีความเชื่อมั่น ดีดลงสู่ 66.5 จาก 76.0 ในเดือนมิ.ย. โดยเป็นการปรับตัวลงมากกว่าที่คาดไว้

*ขณะที่กระทรวงแรงงานสหรัฐรายงานว่า ดัชนีราคาผู้บริโภคอ่อนตัวลง 0.1% ในเดือนมิ.ย. ซึ่งอ่อนแอกว่าที่คาดไว้ว่าดัชนีจะทรงตัว

*เยนและดอลลาร์แข็งค่าขึ้น ขณะที่ภาวะซื้อขายในตลาดเอเชียเบาบาง จากการที่ตลาดการเงินญี่ปุ่นปิดทำการในวันนี้ เนื่องในวันหยุดประจำชาติ

*09.13 น. บาท/ดอลลาร์อยู่ที่ 32.27/34 จาก 32.22/26 เมื่อวันศุกร์ ขณะที่ใน offshore อยู่ที่ 32.28/31 จาก 32.21/26 เมื่อวันศุกร์

*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 86.64/68 จาก 86.59 ในตลาดนิวยอร์กเมื่อวันศุกร์

*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.2900/03 จาก 1.2933 ในตลาดนิวยอร์กเมื่อวันศุกร์

"เปิดมาแถว 32.27/28 ก็อ่อนมาพอสมควรจากเมื่อสัปดาห์ก่อน จากตัวเลขของสหรัฐที่ออกมาไม่ค่อยดี" ดิลเลอร์ กล่าว

เขา กล่าวว่า เงินบาทช่วงเช้าวันนี้อ่อนค่าจากปลายสัปดาห์ก่อน โดยเป็นผลจากข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐที่ออกมาไม่ดีนัก ทำให้นักลงทุนขายสกุลเงินอื่น ๆ แล้วกลับไปถือครองดอลลาร์อีกครั้ง

ดิลเลอร์ คาดว่าเงินบาทวันนี้จะเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ 32.25 ถึง 32.35

Source: Bisnews

***อัตราแลกเปลี่ยนที่ปรากฏในรายงานข้างต้น เป็นอัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้ซื้อขายระหว่างธนาคาร**

มิใช่อัตราแลกเปลี่ยนที่ ธสน. ซื้อ/ขายกับลูกค้า

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับคำแนะนำหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้